

สวีสวีคะ

กราบผู้มีพระคุณ ขอกุศลผลบุญรักษา ขอให้สุขใจไร้ทุกข์ทุกเวลา ปราศรณาสังใจได้ตั้งใจ.

สงกรานต์นี้เล่นน้ำกับใคร สาวไหนหนุ่มใดขอให้สุขขี ชุ่มฉ่ำสดชื่นเย็นถดี มิตรไมตรีอ่อนหวานยาวนาน.

วันหยุดยาวมาอ่านเรื่องราว ปฏิพานไหวพริบ ฉลาดแลเฉลียว ทำให้ชีวิตฉลุยกันคะ เป็นเรื่องจากหนังสือ "Creative Blindness ภาวะสมองขาด" พร้อมวิธีรักษา" เขียนโดย Dave Trott ชื่อหนังสือฟังดูน่ากลัว แต่เนื้อหาเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเลย เป็นเรื่อง "หักมุม จบสวยแบบไม่ต้องใช้แรง" เอาล่ะ มาเริ่มกันเลยดีไหมคะ

เพราะคุณคือบุคคลที่ล้ำค่า

ครานั้น จูเลียส ซีซาร์ อายุ 25 ยังเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ เล่นเรือในทะเลเอเจียน ฟาจรอน้ำ เรือโคลงเคลง โจรสลัดปล้นเรือ จับซีซาร์เรียกค่าไถ่ เป็นแรเงเงินหนัก 680 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 600,000 บาท ซีซาร์บอกโจรว่า เรียกทั้งนี้ทำไมเรียกน้อยจัง ให้เรียกสูงขึ้น 1700 กิโลกรัม โจรงง ทุกคนที่เคยจับมาได้แต่ร้องวิงวอนขอให้ลดค่าไถ่ แต่นายคนนี้ขอให้เรียกสูงขึ้นอีก ... เอาก็เอา (วะ) บอกว่าก็จัดไป โจรสลัดปล่อยให้คนของซีซาร์กลับกรุงโรม เพื่อรวบรวมแรเงเงินมาเรียกค่าไถ่

คนในกรุงโรม ต่างแตกตื่น ตื่นเต้นกับข่าวนี้ โอว ชายคนนี้ต้องมีความสำคัญมากๆ แน่เลย ค่าไถ่ถึงได้สูงลิ่วอย่างนี้ ด้วยค่าไถ่สูงลิ่ว ซีซาร์กลายเป็นบุคคลสำคัญขึ้นทันที กลายเป็นคนที่คนที่มีคามากๆ คนของซีซาร์จึงรวบรวมแรเงเงินได้อย่างรวดเร็ว และเดินทางไปได้ตัว

หลังจากได้รับการปล่อยตัว ซีซาร์ ซึ่งกลายเป็นบุคคลสำคัญไปแล้ว เขารวบรวมทหารไล่ล่าโจรสลัด ยึดทรัพย์สินทั้งหมดคืน และฆ่าทิ้งแก๊งค์

สิ่งที่ซีซาร์ทำ ปัจจุบันนี้เรียกว่า ปรากฏการณ์ Velblen (ผู้คิด คือนักเศรษฐศาสตร์ Mr. Thorstein Velben) การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าให้ดูแพง ภูมิค่านาซื้อ น่าสะสม เพราะมันแพง เช่นสินค้ายี่ห้อหรูทั้งหลาย

จูเลียส ซีซาร์ มีสมองอันปราดเปรื่อง เขารู้ความจริงว่า ความคิด คือ จุดเริ่มต้นของความจริง ดินแดนที่สำคัญที่ต้องยึดให้ได้คือความคิดของคน ด้วยการกำหนดสิ่งที่ยากให้พวกเขาเรียนรู้ ซึ่งเป็นบริบทในการควบคุมความคิด เมื่อคุณควบคุมความคิดได้ คุณก็จะควบคุมความเป็นจริงได้ จูเลียส ซีซาร์ จึงเป็นผู้บัญชาการรบ ผู้นำกรุงโรม ขยายเขตแดนจากสเปนถึงเยอรมัน จากอังกฤษถึงตะวันออกกลาง เป็นคนที่โลกจดจำ และชื่นชม

สามัญสำนึกเหนือกว่าเหตุผล

เออร์รอล แมคเคลลาร์ เจ้าของอุโมงค์รถยนต์หรูนี้ อุโมงค์นี้ต่างจากอุโมงค์ทั่วไปตรงที่ ทุกคนที่มาใช้บริการจะได้รับส่วนลด 20% ถ้าได้รับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งโปรโมชันนี้เกิดจาก เออร์รอล ได้ได้รับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากโดยบังเอิญทั้งๆ ที่เขาไม่มีอาการใดๆ เลย ผลตรวจบอกว่าเขาเป็น เขาจึงได้รับการรักษาก่อนที่จะลุกลาม เขาจึงตั้งปณิธานที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ทั้งหลาย

เออร์รอล รู้และเข้าใจว่าผู้ชายโดยส่วนใหญ่อยากทำตัวออกห่างจากโรงพยาบาล ถ้ายังรับมือไหวก็จะไม่ออกไปพบแพทย์ ในขณะที่ผู้ชายเหล่านั้นดูแลรถและเอารถเข้าศูนย์เป็นประจำ เออร์รอล จึงต้องซื้อโครงการ "ตรวจสภาพร่างกายของคุณ" มีลูกค้า 200 รายจาก 3000 รายที่ตอบรับ และไปตรวจ ปรากฏว่า 36 คนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 34 คนหายเพราะได้รับการรักษาทันเวลา อีก 2 ต้องกล่าวอำลาจากโลกไป

การเปรียบเทียบให้ดูแลสุขภาพเหมือนที่ดูแลรถ เป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจและเปิดรับ ไม่ใช่ศัพท์แสงที่ฟังดูซับซ้อน ไม่ใช่สถิติ สิ่งที่เออร์รอลทำคือ การใช้ประโยชน์จากสามัญสำนึก

กรุณาถือสายรอสักครู่

ห้างไมเยอร์ แห่งประเทศออสเตรเลีย ได้เปลี่ยนประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจในการรอคอยนานๆ ฟังเข้าไปเข้ามา "ขณะนี้พนักงานบริการของเรากำลังให้บริการเต็มทุกคู่สาย กรุณาถือสายรอ" ให้เป็นเรื่องที่น่ายินดีทามากยิ่งขึ้น แค่อือสายรอคุณก็ได้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศล "ในแต่ละวินาทีที่คุณถือสายรอ ไมเยอร์จะเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเงินเพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศล เดอะ ซัลเวชัน อาร์มี" "สายของท่านจะได้รับการตอบรับโดยเร็ว" "เจ้าหน้าที่ทุกคนของไมเยอร์ และ ซัลเวชัน อาร์มี ขอขอบคุณท่านอีกครั้งสำหรับการรอคอย และการมอบเงินบริจาค ด้วยการเสียสละเวลารอสาย"

WoW_- ไมเยอร์ ได้ทั้งเงิน ทั้งกล่อง อัตราการทิ้งสายลดจาก 40% เหลือแค่ 5% ซึ่งเท่ากับลูกค้ารู้สึกดีขึ้น ลดความเสี่ยงที่ลูกค้าจะโทรหาคู่แข่ง ในขณะที่เดียวกันเพิ่มความประทับใจในองค์กร

แต่พลิกวิธีการกระทำ มุมมอง เรื่องน่าเบื่อก็เป็นเรื่องที่มีคนจำนวนมากอยากทำ อยากช่วย.

#9ต่อด้วยกัน #ดูแลกันเป็นเพื่อนกันตลอดไป

มีความสุขทุกวัน

จันทร์ทิพย์ องค์กรภัทร

กรรมการ

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด

0879745888